



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเหล็ก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ ตำบลเมืองเก่า

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ ตำบลเมืองเก่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ ตำบลเมืองเก่า วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเหล็ก (เปิด-ปิด) 1 ด้าน สายทางเลียบบคลองหนองสรวงบริเวณบ้านนายจันทร์ เชื้อคำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง (สัญญาเดียว) และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือไม่น้อยกว่า 40 % ของวงเงินงบประมาณหรือในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาโดยยื่นซองที่ปิดผนึกเรียบร้อยจำหน่ายซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 4 / 2558”

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2558 ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในวันและเวลาราชการ หรือในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2558 หรือสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 0 - 3633 - 3720 ในวันและเวลาราชการ ราคาเอกสารสอบราคาชุดละ 300.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)

ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าจะมีการลงนามในสัญญาได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้รับการจัดสรรเงิน
รายได้จากรัฐบาลแล้วและมีงบประมาณเพียงพอสำหรับโครงการดังกล่าวเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า